

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์)



นายสมโรจน์ คูกิจดิเกษม เกิด ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ อายุ ๖๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมสืบสานวัฒนธรรมคนกับช้างสุรินทร์ ประธานมูลนิธิคนกับช้างสุรินทร์ ประธานมูลนิธิบรรดามรรณสถานจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกสภาประชาชนชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ เจ้าของและผู้บริหารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโนนเจดีย์

ผลงานด้านวิชาการและการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย นายสมโรจน์ คูกิจดิเกษม มีประสบการณ์ความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงช้าง การบริหารและการจัดการช้าง เพาะขยายพันธุ์ เลี้ยงดู และอนุรักษ์ช้าง จากการศึกษาด้วยตนเอง และจากหมอช้างผู้มีประสบการณ์ตามวิถีชาวบ้านตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ร่วมกับการศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงานการเลี้ยงและขยายพันธุ์ช้างในท้องถิ่น ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และศึกษาดูงานการเลี้ยงช้างของต่างประเทศ จนมีความรู้แตกฉานด้านการเลี้ยงช้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกสายพันธุ์ช้างที่ดี ซึ่งสังเกตจากลักษณะต่าง ๆ เช่น ความสมบูรณ์ของสรีระร่างกาย ลักษณะข้อต่อข้อต่อของคอและขา ลักษณะด้านประเพณีวัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ คชลักษณ์ และคชกรรม (พิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับช้าง) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการพัฒนาการเลี้ยงดูช้างตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี จนได้รับการขนานนามเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเลี้ยงช้างของจังหวัดสุรินทร์ อีกทั้งท่านได้เสียสละเวลาร่วมร่างหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรและเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา การอนุรักษ์และการจัดการช้าง ของสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผลงานด้านสังคม นายสมโรจน์ คูกิจดิเกษม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการช่วยเหลือสนับสนุนจังหวัดสุรินทร์ด้านการกุศล สมาชิกกิตติมศักดิ์ทางสภาภาคไทย นอกจากนี้ยังช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา เคยดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้งและเป็นกรรมการจัดการแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์มากกว่า ๓๐ ปี เป็นประธานสภาจังหวัดสุรินทร์ และเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้ถวายช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๒ เชือก ได้แก่ พลายศรีนครินทร์ พลายลักสุรินทร์ เพื่อพระราชทานแด่ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกา ใช้ในพิธีแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ถวายช้างแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๔ เชือก ได้แก่ พังกันเกรา พลายต้นสัก เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก และพังบัว พังสวานน้อย แด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งประเทศสวีเดน

จากความทุ่มเทในการศึกษาด้านการจัดการและอนุรักษ์ช้างไทย พัฒนาความรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านสู่การสอนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างคุณประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป